



Đức Thượng phụ Venice cho hay: Lòng thương xót là trọng tâm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hôm nay Chúa nhật 28/4/2024

Thanh Quảng sdb

Trước chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Venice, Đức Tổng Giám mục Francesco Moraglia cho hay tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ giữa ĐTC với các tù nhân tại nhà tù Giudecca của thành phố, "một nơi cải huấn và phục hồi, nhưng cũng là một nơi nghệ thuật" khi nơi đây được tổ chức Thánh lễ và cuộc Triển lãm Nghệ thuật Đương đại Biennale.

(Tin Vatican - Benedetta Capelli)

Thành phố nổi Venice đã sẵn sàng chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4, trong chuyến viếng thăm một ngày của ngài với khẩu hiệu "Hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Kitô".

Đức Thánh Cha sẽ khởi hành bằng trực thăng từ Vatican lúc 6 giờ 30 sáng và dự kiến hạ cánh vào khoảng 8 giờ sáng tại Quảng trường trước Nhà tù Nữ Giudecca, nơi giam giữ khoảng 80 tù nhân. Tại sân trong nhà tù, ĐTC sẽ gặp gỡ các tù nhân, chia sẻ bài suy tư và lắng nghe một số câu chuyện của đời họ.



*Tòa thánh triển lãm tại Venice Art Biennale với chủ đề
'hướng tầm mắt của chúng ta về đời thực'*

Lịch trình chuyên thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố tại Venice

Với tư cách là Thượng phụ Venice, Đức Tổng Giám mục Francesco Moraglia lưu ý trong cuộc phỏng vấn với đài Vatican, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những nữ tù nhân đau khổ là nét đặc trưng trong phong cách của ngài và tạo nên âm hưởng cho chuyến viếng thăm được thực hiện với chủ đề "Lòng thương xót".

Sự hiện diện của Đức Phanxicô có ý nghĩa gì đối với giáo phận và Đức Thượng phụ giải thích thế nào về việc lựa chọn nhà tù Giudecca làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm của ĐTC?

Việc Đức Giáo Hoàng đến nơi này, và đặc biệt là chọn nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm giáo phận Venice, là một tín hiệu quan trọng. Nó mời gọi thành phố và những người có thể "chống lại" việc nhìn vào chốn tù ngục và đền tội này mà biến nó trở thành một nơi đổi đời, phát triển nhân bản và tinh thần cho những người đến đây. Là một trung tâm phục thiện, chứ không phải nhà tù, những người vào đây như vào ở trong một lâu đài và theo một cách nào đó, mọi việc trở nên đơn giản hơn vì nó dẫn đến một sự đổi đời, mặt trái khác lại là một vấn đề khác vì đây là một khu vực giam giữ tù đầy trong một thời gian dài ngắn...

đấu tranh hàng ngày và lơ lửng giữa trời và đất, là một hình ảnh đẹp đẽ về con người.

Thượng phụ Venice cho hay một tấm biển ghi "Chúng tôi ở bên bạn trong màn đêm" nơi gian hàng của Tòa Thánh tại Nhà tù Giudecca nói lên Lòng thương xót là trọng tâm chuyển viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Trước chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Venice, Đức Thượng phụ Francesco Moraglia đã cho hay tấm quan trọng của cuộc gặp gỡ của ngài với các tù nhân tại nhà tù Giudecca của thành phố, "một nơi cải huấn và tái sinh, nhưng cũng là một nơi nghệ thuật" vì có Thánh lễ và các cuộc Triển lãm Nghệ thuật Đương đại Biennale của Benedetta Capelli.



*Một tấm biển ngữ "Chúng tôi ở bên bạn trong đêm tối"
tại Nhà tù Giudecca*